

6. โครงการในอนาคต

บริษัทมีแผนในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและผลตอบแทนในการลงทุนดังนี้

AS (บริษัทแกน) : ธุรกิจหลักทรัพย์ ดำเนินการเพิ่มขยายฐานทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการขยายฐานลูกค้าและปริมาณธุรกรรมของ AS โดยการอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้ลงทุนที่สนใจและพัฒนารายงานวิจัยด้านตลาดทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพเพิ่มผลิตภณช์ และสร้างฐานความรู้ให้แก่ผู้ลงทุนทำให้เกิดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่แท้จริงของบริษัทในระยะยาว รวมถึงการขยายสาขาในทำเลที่ตั้งตามกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย จัดการฝึกอบรมร่วมกับมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างบุคลากรที่รองรับการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างมีคุณภาพและเพียงพอ

บริษัทในกลุ่ม : ธุรกิจแฟคตอริ่ง AF มีแผนในการขยายฐานลูกค้าให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและกระจายความเสี่ยงไปยังธุรกิจต่างๆ อย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ เพื่อควบคุมคุณภาพลูกหนี้ และควบคุมต้นทุนการเงิน โดยการบริหารการเงินที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงจัดหาโปรแกรมระบบบริหารงานแฟคตอริ่งเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกรรมการค้าและการและควบคุมความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ

ธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินในประเทศ AD มีนโยบายการอบรมและพัฒนาความรู้แก่พนักงานทางด้านที่ปรึกษาทางการเงิน มาตรฐานบัญชีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างต่อเนื่อง เพื่อมั่นใจได้ว่าสามารถให้บริการแก่ลูกค้าตามมาตรฐานวิชาชีพและสร้างความพอใจให้กับลูกค้า

ธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินต่างประเทศ AI ได้ดำเนินการลงทุนในธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินในประเทศสิงคโปร์ เพื่อขยายการให้บริการที่ปรึกษาทางการเงินอย่างครบวงจรทั้งในและต่างประเทศ โดยเน้นการให้บริการที่ปรึกษาด้านการซื้อขายกิจการ (Merger & Acquisition) เป็นผลิตภณช์หลักโดยการรับส่งต่อลูกค้าจากธุรกิจที่ปรึกษาการเงินในประเทศที่ต้องการขยายธุรกิจต่างประเทศ ช่วยเหลือในการให้ข้อมูลและแนะนำแหล่งสนับสนุนทางการเงินและธุรกรรมระหว่างประเทศเพื่อรองรับการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งจะสามารถขยายฐานลูกค้าในภูมิภาคอาเซียนและระดับสากล

ธุรกิจทางการเงินอื่นๆ บริษัทมีนโยบายในการขยายการลงทุนไปยังธุรกิจทางการเงินอื่นๆ เช่น ธุรกิจลิสซิง เพื่อสามารถรองรับการให้บริการทางการเงินอย่างครบวงจร

นอกจากนี้ยังมีโครงการขยายการลงทุนเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องในธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตและเกื้อหนุนต่อธุรกิจที่มีอยู่ ที่ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม โดยจะเน้นการลงทุนไปในธุรกิจทางการเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของเงินลงทุนรวม เพื่อให้ครอบคลุมบริการทางการเงินอย่างครบวงจร นอกจากนี้ยังดำเนินการกระจายความเสี่ยงการลงทุนไปยังกลุ่มธุรกิจอื่นนอกเหนือจากธุรกิจการเงินในสัดส่วนไม่เกินกว่าร้อยละ 25 ของของสินทรัพย์รวมบริษัทซึ่งกิจการที่จะลงทุนต้องให้ผลตอบแทนที่ดีและสามารถสนับสนุนธุรกิจในกลุ่มให้ขยายตัวในอนาคต เพื่อสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนแก่บริษัทและสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว